

แนวทางดำเนินการตามข้อเรียกร้องของครูการโรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 7 ก.ค. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ศธ 04009/ว 4107 เรื่อง แนวทางดำเนินการตามข้อเรียกร้องของครูการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ว่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติมสำหรับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูการโรงเรียน กรณีจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ทดแทนอัตราว่าง ตำแหน่งครูการโรงเรียน หากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูการโรงเรียนอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วางลง จากเดิมที่เคยแจ้งแนวทางตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ครูการโรงเรียน และเพิ่มโอกาสให้อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทได้ จึงขอปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท **"หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งครูการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ"** ลงในแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาสอบคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเป็นอันดับแรก หรือพิจารณาสอบคัดเลือกจากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูการโรงเรียนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ที่มีคุณสมบัติปริญญาดรีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๑๐๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางดำเนินการตามข้อเรียกร้องของครูโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๘๒๒

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติมสำหรับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียน กรณีจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ทดแทนอัตรารว่าง ตำแหน่งครูโรงเรียน หากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียน อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท วางลงจากเดิมที่เคยแจ้งแนวทาง ตามหนังสือที่อ้างถึง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูโรงเรียนและเพิ่มโอกาสให้อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียน อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียน อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ได้ จึงขอปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียน อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท “หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานครูจะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ” ลงในแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาสอบคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียน อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเป็นอันดับแรก หรือพิจารณาสอบคัดเลือกจากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียน อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท ที่มีคุณสมบัติปริญญาดำเนินการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธน รวงษ์จินดา)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ **เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๗

“เรียนดี มีความสุข”

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

- [หนังสือหน้า](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน